

“ริเวอร์ซิตี้” จัดนิทรรศการภาพถ่าย “ออน เดอะมูฟ” [On Da Move] พร้อมตั้งกล่องรับบริจาคช่วยผู้ป่วย ยากไร้ร่วมกับ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ”



ริเวอร์ซิตี้ ตอกย้ำภาพศูนย์รวมงานศิลปะและวัตถุโบราณแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ริมน้ำเจ้าพระยา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “ออน เดอะมูฟ” [On Da Move] ในคอนเซ็ปต์ สีสนั และสีลา..ศิลปะแห่งการเคลื่อนไหว โดยนักถ่ายภาพมือโปร ดร.ธนะวัฒน์ พร้อมจับมือกับ “มูลนิธิรามาธิบดีฯ” จัดตั้งกล่องบริจาค และสมทบเงินรายได้จากการขายภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ณ บริเวณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ นี้



นายวรงค์ สุขธีรอนันตชัย ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กล่าวว่า “เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ 2557 และมอบของขวัญพิเศษให้กับสังคมไทย ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ในฐานะศูนย์รวมงานศิลปะและวัตถุโบราณแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นศูนย์ศิลปะครบวงจร จึงได้ประเดิมจัดงานนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายคอลเลคชั่น “ออน เดอะมูฟ” [On Da Move] ในคอนเซ็ปต์ สีสนัและสีลา..ศิลปะแห่งการเคลื่อนไหวซึ่งจะนำผลงานถ่ายภาพของศิลปินและช่างภาพชื่อดัง ได้แก่ ดร.ธนะวัฒน์ ลิขิตคีรีรัตน์ เจ้าของรางวัลชนะเลิศด้านการถ่ายภาพมากมาย อาทิ Your Best Shot Photography Contest และ National Geographic Thai Edition Photography Contest 2012 เป็นต้น โดย ริเวอร์ซิตี้ มีความตั้งใจที่จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพถ่ายในคอลเลคชั่น “ออน เดอะมูฟ” [On Da Move] พร้อมกับ จัดตั้งกล่องรับบริจาค เพื่อสมทบทุนมอบให้กับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้ นิทรรศการจัดแสดงศิลปะภาพถ่าย “ออน เดอะมูฟ” จะจัดแสดงที่บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

สำหรับ นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย คอลเลคชั่น “ออน เดอะมูฟ” [On Da Move] เป็นผลงานของ ดร.ธนะวัฒน์ ศิลปะแนวทดลอง [Experimental Fine art photography] ที่แสดงเทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวของ ช่างภาพ, กล้อง และ วัตถุ ในจินตนาการ จนได้ภาพศิลปะที่สะท้อนลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงามแปลกตา บางภาพใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ เพื่อสื่อถึงความเคลื่อนไหว บางภาพเกิดจากการเอาภาพถ่ายมา Process ให้เกิดงานใหม่ที่แตกต่างจากภาพเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมั่นใจว่า ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ และมีใจรักในการถ่ายภาพ จะได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานดังกล่าวอย่างแน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น ริเวอร์ซิตี้ ยังได้ร่วมกับ มูลนิธิรามาชิปดีช โดยได้จัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ตลอดทั้งปี 2557 เพื่อจัดวางกล่องรับบริจาคเงินที่ได้รับการดีไซน์เป็นพิเศษจากศิลปินระดับชั้นนำ ได้แก่ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินรางวัลศิลปาธร ปี พ.ศ.2553 สาขาการออกแบบ โดยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลาง ให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง อันเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ ด้วยการให้ความเอื้ออาทรต่อกันภายในสังคม สำหรับ ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาค ได้ทั้งการอุดหนุนผลงานศิลปะ ““ออน เดอะมูฟ” [On Da Move] ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ หรือบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคดีไซน์พิเศษ ได้ตลอดทั้งปี ณ พื้นที่ศิลปะ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้